



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๑ มุลค่า ๑๘๙,๓๑๕ --

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กาลาดินเนอร์การกุศล 100 ล้านบาท

โสร้งสุขุมภว

กณ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ก. นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานจัดงานกาลาดินเนอร์การกุศลฯ แถลงถึงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ครบรอบ 58 ชันษา จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นที่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก เพื่อบริการรักษาประชาชน ปฏิบัติงานวิจัยทางคลินิกและเพื่อการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระนามเป็นชื่อของโรงพยาบาล และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2544 ทั้งยังทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ ก่อตั้งกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้ริเริ่มจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติขึ้น และจะดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี สำหรับในปีนี้ การจัดงานได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการระดมทุนถวายเป็นพระราชกุศล และ สมทบกองทุนพระราชทานสงเคราะห์ผู้ป่วยยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสร้างศูนย์เรียนรู้หัตถการทางการแพทย์ ด้วยหุ่นจำลองสำหรับนิสิตแพทย์ มศว การจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ งานสัปดาห์

เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 25-29 มี.ค.นี้ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยจะจัดบริการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดมูลค่า และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งนิทรรศการทางการแพทย์ สัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชน, งานกาลาดินเนอร์การกุศล ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 31 มี.ค.,

การประชุมวิชาการนานาชาติ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 1-2 เม.ย.นี้ และกิจกรรมสุดท้ายคือ

การออกอากาศในรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย. 2556 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์น 9 ในเวลา 22.30-24.00 น. ซึ่งจะมีบริการตอบปัญหาทางสุขภาพ และการรับบริจาคเงิน โดยทำการบันทึกเทปของกิจกรรมทั้งหมดข้างต้นมาถ่ายทอดทีวี

ส่วนความเป็นมาของแนวความคิดในการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้หัตถการว่า เนื่องจากในอดีตการเรียนรู้หัตถการทางการแพทย์ต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย รวมทั้งหัตถการฉุกเฉินที่ใช้เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยอาการรุนแรง เบื้องต้นนิสิตแพทย์เรียนรู้โดยการสังเกตอาจารย์แพทย์หรือแพทย์รุ่นพี่ปฏิบัติในระหว่างการรักษาผู้ป่วย

ต่อมาจึงเริ่มฝึกหัดปฏิบัติกับผู้ป่วยโดยเริ่มจากหัตถการง่ายๆ ก่อนและยากซับซ้อนขึ้นเป็นลำดับ แต่ด้วยความไม่ชำนาญ ก็อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดการบาดเจ็บหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ขึ้นได้ ซึ่งนำไปสู่การร้องเรียนและการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย จนถึงฟ้องร้องแพทย์ เป็นคดีอาญาเกิดมากชิ้นตามลำดับ

ประกอบกับโรงพยาบาลมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการักษาพยาบาล ทำให้การทำหัตถการทางการแพทย์ในผู้ป่วย ต้องทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อประโยชน์

สูงสุดต่อผู้ป่วย ส่งผลให้นิสิตแพทย์มีโอกาสฝึกการทำหัตถการทางการแพทย์ในผู้ป่วยจริงได้น้อยลง จึงต้องมีการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของนิสิตแพทย์ ทำให้มีการประดิษฐ์หุ่นจำลองของมนุษย์เสมือนจริง นำมาสู่การเรียนรู้ของนิสิตแพทย์ที่จะฝึกหัดการทำหัตถการทางการแพทย์ต่างๆ ในหุ่นจำลองได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนเกิดความสามารถเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับของอาจารย์แพทย์แล้ว จึงสามารถปฏิบัติการในผู้ป่วยจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์การเรียนรู้หัตถการทางการแพทย์ด้วยหุ่นจำลองสำหรับนิสิตแพทย์ มศว" เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว นอกจากนี้ในอนาคตยังอาจใช้เป็นศูนย์สำหรับการสอบปฏิบัติหัตถการทางการแพทย์สำหรับนิสิตแพทย์จากสถาบันผลิตแพทย์อื่นๆ ทั่วประเทศอีกด้วย โดยใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้นกว่า 100 ล้านบาท